

**BÁO CÁO**

**Kết quả hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy"**

Thực hiện Công văn số 664/TTg-KGVX ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

**1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

Ủy ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 551/UBDT-TT ngày 28/5/2018 gửi Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các báo, tạp chí cấp cho vùng dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 59/QĐ-TTg; các Vụ Địa phương I, II, III và Trung tâm Thông tin của Ủy ban Dân tộc chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy".

Chỉ đạo các đoàn kiểm tra công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc kết hợp với kiểm tra, nắm tình hình hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở cả 04 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và Duyên hải miền Trung.

Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo Phòng Dân tộc các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng của huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trong đồng bào các dân tộc của huyện; kiểm tra nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc để kịp thời tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc, đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn.

**2. Kết quả tuyên truyền**

Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy 2018, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức 05 lớp tập huấn "Tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy gắn với phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số" cho hơn 500 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, người có uy tín, trưởng thôn, bản... của các tỉnh Sơn La, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và Quảng Bình.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, các Vụ Địa phương và Trung tâm thông tin của Ủy ban Dân tộc đã tích cực tuyên truyền, tăng cường đưa tin, bài, ảnh, phóng sự về phòng, chống tệ nạn ma túy. Đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy vào cuộc họp giao ban tháng của các Vụ, đơn vị để tuyên truyền đến cán bộ, công chức.



Ban Dân tộc các tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp với các ngành, UBND các huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như mít tinh, lễ ra quân diễu hành, treo băng rôn tuyên truyền, mở các lớp tập huấn, tuyên truyền trên đài phát thanh, truyền hình lưu động...

Tổ chức nắm bắt thông tin, rà soát các đối tượng buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới để phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh có biện pháp ngăn chặn tình trạng gia tăng tệ nạn ma túy trên địa bàn, đặt biệt là địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới luôn có nguy cơ cao trong việc tham gia vận chuyển, sử dụng và buôn bán ma túy.

Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg đăng nhiều tin, bài, ảnh trên các ấn phẩm báo, tạp chí, phong phú về thể loại, đa dạng vùng miền. Nhiều tin bài, ảnh, phóng sự giới thiệu, phản ánh về tác hại của các loại ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần, tình hình trồng và tái trồng các loại cây gây nghiện như: *Nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Tuổi trẻ hành động để ngăn chặn hiểm họa ma túy* của báo Tài nguyên và Môi trường.

### **3. Đánh giá chung**

Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy nêu trên đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đồng bào dân tộc thiểu số; sự phối hợp giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương được nâng lên; công tác truyền truyền phòng, chống ma túy gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, hoạt động của các tội phạm ma túy hiện nay diễn biến rất phức tạp, công tác phòng, chống ma túy ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý, theo dõi, báo cáo tình hình chưa thường xuyên, đầy đủ và đúng thời gian. Lực lượng làm công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy còn yếu về kỹ năng, thiếu về nguồn lực đầu tư v.v... nên tình hình tội phạm ma túy vùng đồng bào dân tộc và miền núi còn nhiều tiềm ẩn phức tạp.

Một số địa phương, nhất là chính quyền cấp cơ sở chưa thật sự quan tâm công tác này; trong chỉ đạo chưa có sự phối hợp chặt chẽ, mang tính hình thức. Người nghiện ma túy còn mặc cảm với chính mình, tự kỷ với xã hội, không hợp tác với cán bộ tại cơ sở gây nhiều khó khăn trong việc cai nghiện và điều trị. Một bộ phận người dân còn kỳ thị, phân biệt đối xử với nghiện ma túy nên công tác cai nghiện và đưa người nghiện trở về với cộng đồng chưa đạt kết quả cao.

Kinh phí cấp để tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy còn hạn chế nên việc nắm tình hình và triển khai các hoạt động tuyên truyền tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Trên đây là báo cáo các kết quả hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" của Ủy ban Dân tộc gửi Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Công an nghiên cứu, tổng hợp.

*Nơi nhận:*

- VP thường trực PCTP&MT, BCA;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- TTPCN Nông Quốc Tuấn;
- Các thành viên BCD;
- Website của UBĐT;
- Lưu VT, VTT. 4

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Phan Văn Hùng**